

## BÁO CÁO

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Công văn số 2475-CV/HU ngày 16/4/2024 về đề xuất giải pháp, tham mưu giải quyết các kiến nghị của Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố (kèm theo bảng tổng hợp nội dung kiến nghị của Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố);

Qua nghiên cứu các nội dung đề xuất, kiến nghị phục vụ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với Bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tham mưu định hướng, đề xuất nội dung giải quyết, trả lời; UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

### 1. Đối với các nội dung kiến nghị của xã Bình Thuận

- **Nội dung 1:** Đề nghị UBND huyện sớm phê duyệt phương án bồi thường dự án Hòa Phát Dung Quất 2 (115ha) đối với đất ở, nhà ở, vật kiến trúc cho nhân dân trong vùng.

#### \* Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, khu 115 ha thực hiện trên địa bàn xã Bình Thuận có khoảng 261 hộ dân thuộc diện dời nhà cửa và tái định cư; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ trương vận động chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng tại dự án; UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Bình Thuận xác lập các hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, tài sản của từng hộ dân và cùng Chủ đầu tư dự án tổ chức vận động chi trả tạm ứng 100% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất theo cơ chế, chính sách, đơn giá tại thời điểm chi trả tiền và được hầu hết các hộ dân đồng thuận nhận tiền, bàn giao đất.

Theo cam kết của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất thì sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án được phê duyệt nếu số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt cao hơn số tiền đã nhận tạm ứng thì tiếp tục chi trả phần chênh lệch cho Nhân dân; nếu số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt thấp hơn số tiền đã nhận tạm ứng thì Công ty Cổ phần thép Hòa Phát thống nhất hỗ

trợ cho Nhân dân và không thu hồi lại. Thực hiện chủ trương trên, từ năm 2018 đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã chi trả trước cho hầu hết hộ dân có đất thu hồi tại dự án thuộc địa bàn xã Bình Thuận (khu 115 ha) và tổ chức giao đất tái định cư (tạm) cho 203 hộ/234 lô vào Khu tái định cư Vạn Tường, xã Bình Hải và Khu tái định cư Cà Ninh, xã Bình Đông để làm nhà ở ổn định cuộc sống. Hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt phương án tái định cư đối với 15 hộ/229 lô. Các cơ quan chức năng của huyện đang lập thủ tục tham mưu UBND huyện giao đất tái định cư chính thức cho số hộ đã phê duyệt phương án; số hộ còn lại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang phối hợp với UBND xã Bình Thuận hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan để trình phê duyệt phương án tái định cư và giao đất tái định cư chính thức cho hộ dân trong Quý II/2024.

- **Nội dung 2:** Đề nghị UBND huyện kiểm tra chỉ đạo đơn vị thi công dự án khu TĐC Vạn Tường (Bình Hải) vì quá chậm so với tiến độ. Hiện nay, nhân dân nhận tái định cư đã làm nhà ở nhưng chưa có điện, nước. Một số trường hợp chỉ nhận đất tái định cư nhưng mặt bằng chưa làm xong, chưa được làm nhà.

**\* Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:**

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1) đã triển khai thi công xây dựng cơ bản hoàn thành hạ tầng Khu 1, Khu 2; còn một số vị trí chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các nút đường giao thông lối vào khu dân cư của dự án.

Hiện nay, Nhân dân xã Bình Thuận đã bốc thăm và được bàn giao đất thực địa cho người dân tái định cư bởi dự án 115ha Hòa Phát Dung Quất xây nhà, ổn định cuộc sống tại Khu tái định cư Vạn Tường. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước đầu nối từ Khu 1 qua Khu 2 bị vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại nút N27 (hộ bà Đặng Thị Lương) thuộc phạm vi của dự án. Do đó, để giải quyết vấn đề cấp nước, cấp điện tạm thời cho bà con vào tái định cư ổn định cuộc sống, UBND huyện đã chỉ đạo Nhà thầu thi công tổ chức đóng giếng; đã làm việc với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi hòa mạng vào hệ thống cấp nước tạm thời tại Khu 2, nhưng vẫn không đảm bảo công suất để phục vụ người dân.

Vì vậy, hiện nay UBND huyện đang khẩn trương chỉ đạo UBND xã Bình Hải, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung phối hợp theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB; bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để sớm thi công hoàn thành dự án trong năm 2024 để giao đất cho Nhân dân được tái định cư tại Khu tái định cư Vạn Tường.

- **Nội dung 3:** Dự án khu dịch vụ mở rộng PTSC kiểm kê năm 2019, đã có thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bồi thường nhà ở, vật kiến trúc. Con bão số 9 năm 2020 làm hư hỏng nhà cửa của nhân dân trong vùng quy hoạch của dự án, hiện nay bà con không dám sửa lại nhà vì tài sản đã được kiểm kê. Đề nghị sớm lập phương án chi trả bồi thường, hỗ trợ và cấp đất tái định cư để nhân dân ổn định cuộc sống lâu dài.

**\* Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:**

Dự án Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất 13,4ha, tại xã Bình Thuận có diện tích thu hồi là 13,4ha, với 115 hộ bị ảnh hưởng, trong đó số hộ có nhà cửa phải di dời, bố trí tái định cư là 44hộ/58lô. UBND huyện đã ban hành Thông báo thu hồi đất tổng thể số 564/TB-UBND ngày 16/4/2019; đến nay, đã ban hành Thông báo thu hồi đất chi tiết với diện tích 11,44ha (*trong đó: có 9,97ha đất nông nghiệp, đất do UBND xã quản lý và có 1,47ha đất ở*), đạt tỷ lệ 85,37% và quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 02 đợt (*đối với đất nông nghiệp và đất do UBND xã quản lý*), với diện tích là 8,15 ha, đạt tỷ lệ 60,82%; Diện tích còn lại chưa đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất nằm trong qui hoạch dự án: 1,96ha/41 thửa (*trong đó: Đất ở 0,6ha/18 thửa và đất nông nghiệp 1,34ha/23 thửa*). Diện tích đã ban hành Thông báo thu hồi đất nhưng chưa phê duyệt phương án: 3,4ha (*1,94ha đất nông nghiệp và 1,47ha đất ở*).

Theo đề nghị của BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (*tại Thông báo số 457/TB-BQL ngày 02/3/2023*); UBND huyện đã ban hành Công văn số 3987/UBND-TNMT ngày 23/10/2023 về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân có nguyện vọng vào Khu tái định cư Vạn Tường bị ảnh hưởng dự án Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất, tại xã Bình Thuận; đồng thời, chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Bình Thuận tổ chức kiểm đếm, đo vẽ nhà cửa, vật kiến trúc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại của dự án; dự kiến hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án trong năm 2024.

**2. Đối với các nội dung kiến nghị của xã Bình Hải**

**2.1.** Đường vào Khu tái định cư Hải Nam thuộc dự án TĐC đường Bắc Nam khởi công năm 2014 nhưng đến nay chưa hoàn thiện nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, dân sinh của bà con nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.

**\* Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:**

Dự án này được UBND huyện phê duyệt 03 phương án bồi thường, hỗ trợ với diện tích đất thu hồi là 4,3ha; có 109 hồ sơ bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; trong đó có 5hộ/8lô đất tái định cư; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND xã Bình Hải và chủ đầu tư tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt cho 109 hộ, đạt 100%. Tuy nhiên, tại dự án hiện còn lại 04hộ/06lô chưa được giao đất TĐC vì mặt bằng Khu TĐC Hải Nam chưa hoàn thiện, mốc giới lô đất không rõ ràng, hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại vị trí các lô đất đã bóc thăm.

Thời gian đến, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm tiếp tục phối hợp với UBND xã Bình Hải và các Hội đoàn thể vận động hộ ông Ngô Hy và Ngô Văn Tấn nhận Quyết định giao đất TĐC và dỡ dọn bàn giao mặt bằng tại vị trí khu tái định cư Hải Nam để BQL KKT Dung Quất hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu TĐC Hải Nam để có cơ sở giao đất cho 05 hộ dân phải di dời nhà tại tuyến đường *(hoàn thành trong quý II năm 2024)*.

**2.2.** Dự án tuyến đường Bắc Nam khởi công năm 2014 nhưng đến nay vẫn còn dang dở cho công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của bà con nhân dân.

**\* *Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:***

Dự án Tuyến đường giao thông trực chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường đi qua 3 xã gồm: Bình Trị, Bình Hải và Bình Hòa với tổng diện tích dự án là 19,2ha. UBND huyện đã phê duyệt 07 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; số hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng là 392 hộ; theo đó tại xã Bình Hải có 39 hộ có nhà phải di chuyển chỗ ở, tái định cư (trong đó: phương án đợt 2 có 01 hộ; phương án đợt 3 có 7 hộ và Phương án đợt 4 có 31 hộ).

Hiện nay dự án có một số vướng mắc chưa giải quyết xong:

- Các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa giao đất tái định cư *(đã thu hồi đất, phê duyệt giá trị bồi thường)*, cụ thể:

+ Phương án đợt 3 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 nhưng chưa phê duyệt phương án TĐC cho 07 hộ có nhà cửa phải di chuyển vì tại thời điểm phê duyệt phương án chưa có đất để bố trí TĐC nên các hộ cũng chưa chịu nhận tiền bàn giao mặt bằng. Qua vận động các hộ đều chờ về khu TĐC Vạn Tường mới.

+ Phương án đợt 4 tại Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 30/9/2019. Theo phương án được duyệt thì có 09 hộ/09 lô thống nhất về khu TĐC Hải Nam và 22 hộ/25 lô được ấn định đất tái định cư vào Khu Tây Bắc Vạn Tường 3 (20

hộ/231ô), Khu dân cư Hải Nam (02 hộ/02 lô). Qua công tác vận động, các hộ đề nghị nhận tái định cư tại Khu đô thị Vạn Tường đang đầu tư xây dựng.

- Bên cạnh đó tại dự án còn một số trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng với lý do yêu cầu cấp đất TĐC và bồi thường 100% giá trị nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp. Hiện nay, UBND xã Bình Hải và Trung tâm PTQĐ huyện tiếp tục vận động hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng nhưng các hộ không thống nhất.

Để giải quyết các nội dung vướng mắc tại dự án ngày 01/11/2023 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác phối hợp rà soát, tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện (*trong đó có dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường*). Hiện nay, Tổ công tác 1812 của huyện đang tiếp tục đã xây dựng kế hoạch tham mưu UBND huyện giải quyết tồn tại vướng mắc tại dự án; theo kế hoạch dự kiến hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án trong Quý II năm 2024.

**3. Đối với các nội dung kiến nghị của các xã: Bình Tân Phú, Bình Chương, Bình Mỹ, Bình Dương, Bình Châu, Bình Trung, Bình Nguyên:** Để việc triển khai áp dụng số tay điện tử trong sinh hoạt chi bộ và phục vụ tốt hơn trong sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất như: mỗi chi bộ thôn 01 máy tính, 01 ti vi, tủ đựng tài liệu để thuận lợi trong việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề.

**\* Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:**

Nguồn ngân sách địa phương cấp xã đã được UBND huyện giao đảm bảo theo định mức phân bổ theo đúng quy định, ngoài ra ngân sách cấp huyện còn hỗ trợ một số nhiệm vụ của địa phương; vì vậy việc trang bị máy tính, ti vi, tủ đựng tài liệu đề nghị UBND các xã triển khai thực hiện cân đối theo phân cấp ngân sách của địa phương để thực hiện hỗ trợ khi xét thấy việc bố trí là thật sự cần thiết và phát huy được hiệu quả sử dụng.

**4. Đối với các nội dung kiến nghị của xã Bình Long**

**4.1.** Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét, thông luồng dòng Sông Bi đoạn qua xã Bình Long.

Đối với kiến nghị của xã Bình Long về quan quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét, thông luồng dòng sông Bi đoạn qua xã Bình Long, UBND huyện ghi nhận

và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra khảo sát đánh giá hiện trạng, sự cần thiết; lập khái toán để đề xuất đầu tư khi cân đối được nguồn kinh phí.

**4.2. Đề nghị Huyện** quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng bán đấu giá quyền sử dụng đất của xã đã đề nghị lên huyện và cân đối theo tỷ lệ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất KDC Rộc Đình 2 cho ngân sách xã, để xã trả nợ và đầu tư xây dựng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quy định tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2023 và các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới; thì ngân sách huyện hưởng 100% đối với thu đấu giá quyền sử dụng đất dự án ngân sách huyện đầu tư.

Khu dân cư Rộc Đình được đầu tư từ ngân sách huyện 100%, vì vậy nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất từ Khu dân cư Rộc Đình ngân sách huyện hưởng 100%, không có quy định phân chia cho ngân sách xã.

Tuy nhiên, để hỗ trợ cho địa phương có đất được đấu giá, UBND huyện sẽ xem xét hỗ trợ đối với các công trình phúc lợi cần thiết của địa phương. Vì vậy, UBND xã Bình Long rà soát nhu cầu hỗ trợ công trình phúc lợi của xã, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra sự cần thiết để xem xét hỗ trợ địa phương theo khả năng cân đối ngân sách huyện.

**5. Đối với các nội dung kiến nghị của xã Bình Thạnh:** Khu dân cư Tây sông Trà Bông được xây dựng từ năm 2001 để phục vụ cho các hộ dân tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất. Thời gian đưa vào sử dụng 22 năm nhưng chưa được di tu, nâng cấp, sửa chữa hiện nay hệ thống thoát nước ngầm bị bồi lấp không kịp thoát nước mùa mưa; kết cấu hạ tầng giao thông xuống cấp Nhân dân đi lại khó khăn. Đảng ủy xã Bình Thạnh kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, kiến nghị cơ quan có chức năng quan tâm đầu tư duy tu, nâng cấp để phục vụ sinh hoạt, đi lại của nhân dân được tốt hơn.

**\* Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:**

Việc đề nghị bố trí kinh phí để duy tu, nâng cấp, sửa chữa Khu dân cư Tây sông Trà Bông là cần thiết; do đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá và tham mưu UBND huyện có văn bản đề xuất kiến nghị UBND tỉnh xem xét cân đối bố trí để sửa chữa.

**6. Đối với các nội dung kiến nghị của xã Bình Khương:** Đề nghị cấp tiền quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà họp thôn, xóm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hội họp ở thôn, xóm.

**\* Kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết:**

Trong những năm vừa qua, UBND huyện đã quan tâm đầu tư sửa chữa các Nhà văn hoá thôn của xã Bình Khương; cụ thể: Năm 2020, UBND huyện đã hỗ trợ 420 triệu đồng để sửa chữa Nhà văn hóa thôn Trà Lắm; Năm 2021, UBND huyện đã hỗ trợ 500 triệu đồng để sửa chữa nhà văn hóa thôn Bình Yên.

Đồng thời, trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 UBND huyện đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa thôn Phước An với tổng mức đầu tư 2.064 triệu đồng; hiện nay UBND xã đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng; đồng thời UBND huyện cũng đã bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn để xây dựng nhà văn hóa thôn Tây Phước kết hợp tránh trú bão với kinh phí 1.500 triệu đồng.

**7. Đối với các nội dung kiến nghị của xã Bình An**

**7.1.** Về lĩnh vực thủy lợi: Hiện tại hồ chứa nước Đá Bạc (*tại thôn Tây Phước I*) và hồ chứa nước Long Đình (*tại thôn Phúc Lâm*) bị bồi lấp làm cho lòng hồ lượng chứa nước không được nhiều, bên cạnh đó hệ thống van điều tiết nước hồ Đá Bạc thường xuyên hư hỏng, đề nghị huyện quan tâm bố trí nguồn lực nạo vét lòng hồ, đồng thời đầu tư hệ thống van điều tiết (*của hồ Đá Bạc*) để thực hiện vận hành tưới đảm bảo cho diện tích hơn 80 ha vùng hạ lưu của 02 đập nói trên cho vụ đông xuân và hè thu.

Việc kiến nghị nạo vét lòng hồ chứa nước Long Đình, Hồ Đá Bạc là phù hợp; uy nhiên, để có cơ sở tham mưu UBND huyện xem xét, đề nghị UBND xã Bình An có văn bản gửi UBND huyện (*qua Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện*) để tham mưu Sở NN&PTNT xem xét có ý kiến về việc nạo vét lòng hồ.

**7.2.** Về lĩnh vực xây dựng cơ bản: Hiện nay có 02 thôn là thôn Phúc Lâm và thôn Tây Phước I có diện tích đã được quy hoạch làm sân vận động nhưng chưa được đầu tư xây dựng thành khu vui chơi giải trí và luyện tập thể dục thể thao. Đề nghị huyện quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng khu vui chơi và luyện tập thể dục thể thao cho người dân ở 02 thôn nói trên.

Việc đề xuất xây dựng khu vui chơi giải trí và luyện tập thể dục thể thao cho 02 thôn là thôn Phúc Lâm và thôn Tây Phước I là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay nguồn thu ngân sách huyện khó khăn do đó chưa thể cân đối bố trí; UBND huyện sẽ xem xét, hỗ trợ khi cân đối được nguồn lực.

**7.3. Về lĩnh vực giải quyết việc làm:** Hiện tại trên địa bàn thôn Thọ An có một số con em là người đồng bào dân tộc thiểu số khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng rất khó khăn khi đi xin việc làm tại các công ty xí nghiệp, rất cần sự quan tâm can thiệp của huyện để các em khi ra trường có việc làm ổn định.

Trong những năm qua, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp tổ chức nhiều hoạt động để tư vấn, giải quyết việc làm trong nước, lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; kết quả từ năm 2020 đến cuối năm 2023 đã giải quyết việc làm cho hơn 7.523 lao động và tham gia đi lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài hơn 885 lao động; ngoài ra, trong năm 2023 và quý I/2024, đã tổ chức được 03 “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp và Giới thiệu việc” tại Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT&THCS Vạn Tường và Trường Trung học phổ thông Bình DSown với hơn 3.000 học sinh, người lao động tham gia; dự kiến vào ngày 12/5/2024 sẽ tiếp tục tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Vạn Tường. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bình Sơn có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn, đặt biệt là các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Để giải quyết vấn đề kiến nghị nói trên, đề nghị UBND xã Bình An rà soát, tổng hợp số lao động có nhu cầu việc làm trên địa bàn xã nói chung, địa bàn thôn Thọ An nói riêng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp để được thực hiện tư vấn, tuyển dụng.

*Ngoài các nội dung đã chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo nêu trên, các nội dung còn lại chưa hoàn thành UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả trong thời gian đến để phục vụ Bí thư Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định.*

UBND huyện kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- VPHĐND&UBND: C, PCVP, CVTH, NC;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ung Đình Hiền**